

**THÔNG BÁO**  
**Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY**  
**tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy**  
**với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện**

-----

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện. Sau khi nghe Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, các cơ quan, đơn vị báo cáo, xin ý kiến một số nội dung và ý kiến thảo luận của các đồng chí dự hội nghị; Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

**1. Về công tác Đảng, đoàn thể**

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị Thường trực Huyện ủy giao ban với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khối kinh tế, nông nghiệp, nội chính và Hội nghị thường kỳ Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 4/2024 theo Quy chế làm việc.

Văn phòng Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới theo tinh thần Công văn số 2993-CV/TU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện Quyết định số 766-QĐ/TU ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức, người lao động.

Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cho đoàn đại biểu dự lễ tri ân do tỉnh tổ chức; tổ chức các đoàn thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) theo Kế hoạch.

**2. Về điều hành của Thường trực HĐND huyện**

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 4/2024.

### **3. Về điều hành của UBND huyện**

Tiếp tục tập trung cao đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất để thực hiện các dự án trên địa bàn. Tập trung rà soát, kiểm tra vi phạm về đất đai theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND tỉnh ngày 22/6/2023 về công tác quản lý, sử dụng đất công ích.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò điều hành và quản lý Nhà nước của chính quyền đối với việc tự ý chôn cất người thân sau khi qua đời, việc cải táng, di dời mộ của người thân đến khu vực gần nhà, trong khuôn viên vườn hoặc tại các thửa ruộng đang canh tác của gia đình.

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số: 372/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU, Kết luận số 99-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 100-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2024.

Chỉ đạo Trường Tiểu học Liên Sơn chuẩn bị các điều kiện tham gia khảo sát “Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh Tiểu học khu vực Đông Nam Á” (SEA-PLM). Tổ chức thi các môn thể thao cấp huyện; chỉ đạo đội tuyển Aerobic huyện luyện tập tham gia thi Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực I.

### **4. Một số nội dung khác**

Cơ bản nhất trí chủ trương thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị và các khu vực trung tâm của huyện, hệ thống chiếu sáng dọc đường tỉnh 298, 398B, 295 theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Giao UBND huyện chỉ đạo, tổ chức làm việc với ngành Viễn thông, Điện lực thống nhất phương án, kinh phí thực hiện việc ngầm hóa hệ thống dây dẫn và các thiết bị kỹ thuật (trước mắt ưu tiên thực hiện chỉnh trang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khoảng 02km trong địa bàn thị trấn Cao Thượng trên tuyến đường tỉnh ĐT.295 từ ngã tư UBND huyện đến UBND xã Cao Xá và tuyến QL17 đoạn từ cụm công nghiệp Đồng Đình đến ngã ba giao với đường nội thị); chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát chi tiết và lên phương án bố trí hệ thống ánh sáng trang trí đối với các trục đường trọng điểm, các khu vực trung tâm trên địa bàn; báo cáo phương án với Thường trực Huyện ủy để cho chủ trương thực hiện.

Cơ bản nhất trí với Báo cáo phục vụ tác giả tham gia Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) huyện Tân Yên do Phòng Văn hóa - Thông tin trình bày. Giao đồng chí Ngô Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tổ chức buổi làm việc với một số cơ quan liên quan (Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Kinh tế - Xã hội thuộc HĐND huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện) để đóng góp ý kiến và hoàn thiện báo cáo; tập trung nêu bật những kết quả nổi bật của huyện trên các lĩnh vực; các địa danh, các di tích lịch sử, các điểm du lịch của huyện; chủ trương xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và những định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới để các tác giả có thêm thông tin tham khảo, phục vụ Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) huyện Tân Yên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phong Thái**